

วอนคนไทยจับมือร่วมกัน บิกตู้ห่วงประเทศ พร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย

กรม.สัญจรระยองกระหึ่ม ประชาชนเข้าให้กำลังใจ ไมค์โพล่ชูป้ายประท้วง เจอต.คุมตัวตามหมายจับ

“บิกตู้” ขอบคุณชาวยระยอง
มอบกุหลาบสีเหลืองให้กำลังใจ
ย้ำเราทุกคนเป็นคนไทย ต้อง
ช่วยกัน ไม่เช่นนั้น ประเทศไป
ไม่รอด ก่อนกดปุ่มเปิดด่าน
มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด
ส่งเสริมศักยภาพขยายการค้า-
▶▶▶ ต่อ : บิกตู้ - หน้า 10

บิกตู้

การลงทุน ดันไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
โลจิสติกส์อาเซียน ด้าน “ชวน” ไม่ยืนยัน
ยุติดีแทช.พันสมัยประชุมนี้หรือไม่
เตรียมเรียก “เต้-สิระ” เกียรติใจ อดีต

สมาชิก “พปชร.” ยื่นศาลเอาผิดมือ
ล้มสถาบัน ขณะที่ “เฉลิม” จี้ยุบสภา-
ใช้รธน.ปี’40 จัดเลือกตั้ง-ยกร่างฉบับใหม่
ทางออกโละรธน.มรดกเลือด แบบไม่มีเสีย
เลือดเนื้อ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่รัฐสภา
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร กล่าวว่า ญัตติของ 5 พรรคฝ่ายค้าน
ที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจะบรรจุเข้าสู่วาระ
การประชุมภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้
และหากมีการยื่นญัตติเพิ่มเติมก็สามารถ
นำมาพิจารณาหารือกันได้ แต่จะต้องเป็น
เรื่องในทำนองเดียวกัน ซึ่งฉบับที่ยื่นมาก่อน
ก็สามารถพิจารณาก่อนได้ โดยไม่ต้องรอ
การยื่นฉบับอื่น แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่า
จะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ ซึ่งจะให้คณะ
กรรมการประสานงาน (วิป) ทั้งฝ่ายค้าน

และรัฐบาลหารือกัน ส่วนญัตติของพรรค
เพื่อไทย (พท.) ที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไป
โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152
ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
วิปทั้ง 2 ฝ่ายต้องหารือร่วมกัน ถึงกรอบ
เวลาและกำหนดวันอภิปราย

ประธานสภาฯกล่าวด้วยว่า ได้เรียก
นายสิระ เจนจาคะ สส.กทม.พรรค
พลังประชารัฐ(พปชร.) และนายมงคลกิตติ์
สุขสินธรานนท์ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้า
พรรคไทยศรีวิไลย์ มาพูดคุยถึงปัญหาความ
ขัดแย้ง เพื่อให้ทั้ง 2 คน ทำความเข้าใจกัน
เพราะยังต้องทำงานต่อในสภาฯ โดยสัปดาห์
ที่ผ่านมาทั้งคู่ยังปฏิเสธที่จะมาพบกันเพื่อ
ทำความเข้าใจ ตนเห็นว่าปล่อยเวลาให้ทั้งคู่
ได้ใจเย็นลงก่อน แล้วจะเชิญมาพูดคุย
อีกครั้ง ส่วนกรณีที่ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
โต้ตอบกันไปมานั้น ตนมองว่าเป็นเรื่อง
นอกสภาฯ ไม่สามารถห้ามได้

บิกตู้ตอบสื่อไม่มีเรื่องไม่สบายใจ
ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการ
ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-
ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม ว่า ช่วงนี้มีเรื่องอะไร
ไม่สบายใจหรือไม่ หลังมีกระแสข่าวโจมตี



➤ **เยือนระยอง : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พบปะพูดคุยกับ บรรดาพ่อค้าแม่ค้า ระหว่างลงพื้นที่ เยี่ยมชมตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ (ตลาด 100 เสา) ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563**

ทั้งทางโซเชียลมีเดียตามหาที่อยู่บุตรสาว นายกฯ ทั้ง 2 คน และยังมีเรื่องการกักกัน ชื่อเรือดำน้ำ ซึ่งนายกฯ โบกมือปฏิเสธ พร้อมตอบสั้นๆ ว่า ไม่มี ทั้งนี้ เวลา 12.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เตรียมเดินทางลงพื้นที่ จ.ระยอง เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่วันที่ 25 สิงหาคม

ทัวร์ระยอง-ร่วมมือให้ปท.ไปรอด

เวลา 12.45 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่ท่าอากาศยาน

นานาชาติอู่ตะเภา ต.ปลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ก่อนตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขและนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ต้อนรับและพาตรวจเยี่ยมสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะเดินทางออกจากสนามบินอู่ตะเภาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจในภารกิจต่อไป ได้มีชาว จ.ระยอง ประมาณ 10 คน ยืนส่งเสียงร้องนายกฯ สู้ๆ พร้อมมอบดอกกุหลาบสีเหลืองให้กำลังใจ โดยมีกรรมาชนขอความช่วยเหลือว่า ขอบุณนายกฯ ที่เสียสละปกป้องชาติและประชาชนให้อยู่รอดปลอดภัย แก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนแก้รัฐธรรมนูญ โดยนายกฯ กล่าวว่า ขอบุณชาวระยอง ที่มาให้กำลังใจเราทุกคนถือเป็นคนไทยด้วยกัน ต้องช่วยกัน ไม่เช่นนั้นประเทศไปไม่รอด

เปิดมอเตอร์เวย์พญา-มาตาพุด

จากนั้น นายกฯเดินทางยังด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดให้บริการ

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ส่วนต่อขยายช่วงพญา-มาตาพุด พร้อมกล่าวว่า เส้นทางสายนี้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายประวัติศาสตร์สายแรกของประเทศไทย ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ตลอดจนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เขตพื้นที่ผลิตสินค้า การเกษตรและสินค้าประมงของประเทศ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่มีความสำคัญต่อระบบคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะภาคการส่งออก ที่จะเชื่อมโยงไปสู่ประตูการค้าระหว่างประเทศ และยังพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออกไปสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งของประเทศ และภูมิภาคอาเซียนและพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นายกฯกล่าวด้วยว่า สิ่งสำคัญที่จะเกิดได้ทุกจังหวัดเพื่อความยั่งยืน คือถนนเส้นทางการเข้าถึงโอกาสแห่งความเข้าใจ เข้ม การดูแลผู้เดือดร้อน การดูแลผู้

มีรายได้น้อย ก็การสร้างความเป็นธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อให้ทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้

เยี่ยมตลาด100เสา-ตำรวจรก.เข้ม

จากนั้นนายฯเดินทางยังตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลบ้านเพ (ตลาด 100 เสา) ต.เพ อ.เมืองระยอง ได้พบปะชาวระยอง และตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว พร้อมเยี่ยมชมตลาดที่จำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของจ.ระยอง ส่วนการรักษากฎความปลอดภัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ปิดถนนตั้งแต่ถนนทางเข้าให้ตลาดบ้านเพและบริเวณโดยรอบตลาด

โดยนำแผงเหล็กกันมาวาง พร้อมติดตั้งเครื่องสแกนวัตถุต้องสงสัย ตรวจสอบประชาชนผู้จะเข้าออกอย่างเข้มงวด

ดูแลลูกหลานรักษาความเป็นไทย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่มาพบชาวระยองและตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจหวังจะได้รับฟังข้อเสนออันเป็นประโยชน์เป็นที่ทราบดีว่าเรากำลังอยู่ในช่วงยากลำบากและช่วงวิกฤติ ตนฟังท่านท่านก็ฟังตนไม่เคยปิดกั้นและจะบังคับใครข้างเดียวไม่ได้ ขณะเดียวกัน วันนี้หลังสถานการณ์โควิด-19 รู้สึกดีใจที่ได้รับรายงานว่า ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ถ่วงนักในการบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์วันนี้ ดังนั้นฝากชาวระยองฝากพ่อแม่ ผู้ปกครองและลูกหลานขอให้รักษาความเป็นไทย ความรัก สามัคคี อดกล้ม อดทนและพูดจากันดีๆ เราขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นเราจะโดดเดี่ยวและเกิดปัญหาไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม รัฐบาล ยืนยันจะทำอย่างเต็มที่

จับ'ไม่ค์ระยอง'ชูป้ายประท้วง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนายฯรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ นายภานุพงศ์ จาดนอก หรือไม่ค์ ระยอง หนึ่งในแกนนำคณะประชาชนปลดแอก ได้มาถือป้ายมีข้อความว่า “ถมทะเล 1,000 ไร่

ชาวระยองได้เอไร” โดยกล่าวว่า ต้องการให้นายฯตอบคำถามว่า ถมทะเล 1,000 ไร่ ชาวระยองได้เอไร รวมถึงการทำรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ได้อย่างไรและทำโดยคนกลุ่มไหน ทำไมคนระยองหลายคนจึงไม่รู้เรื่อง ขอเรียกร้องให้ทำอีไอเอใหม่

ขณะที่ นายภานุพงศ์ ได้ชูป้ายดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบพยายามเข้าชี้แจงกรณีมีหมายจับ นายภานุพงศ์ จึงขออ่านหมายจับและถูกจับกุมตัว ซึ่งนายภานุพงศ์ พยายามขัดขืน แต่ก็ได้รับทราบหมายจับดังกล่าว ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปที่ สภ.เพ

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไปเยี่ยมชมวิถีกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านสวนสน-แกล้ง 1 และตรวจเยี่ยมการส่งเสริมอาชีพประมง การแปรรูปอาหารทะเล และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ทะเล และโครงการธนาคารปู โดยนายฯ ได้ร่วมประกอบอาหารทำเมนูยำส้มพันซ์ 5 สหาย และประกอบอาหารเมนูหอยแมลงภู่แปรรูปแจกจ่ายให้กรม.และสื่อมวลชนทาน ซึ่งก่อนจะเดินทางกลับ ได้พบปะกับประชาชนที่มาให้กำลังใจด้วย

ร้องศาลเอาผิดมีอบลัมสถาบัน

เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายสนธิญา สวัสดิ์ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ กรณีล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลังยื่นเรื่องนี้ให้อัยการสูงสุดพิจารณาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม แต่ผ่านมา 25 วัน อัยการสูงสุดไม่พิจารณาและไม่ตอบกลับมา จึงขอใช้สิทธิร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยยื่นให้ศาลวินิจฉัย 2 เรื่อง เนื่องจากเห็นว่าการชุมนุมขณะนี้เป็นการล้มล้างการปกครองฯ และขอให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีคำร้องดังกล่าว เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย โดยขอให้คุ้มครองชั่วคราวมิให้มีการชุมนุมจนกว่าการพิจารณาคดีนี้จะแล้วเสร็จ โดยคำร้องทั้ง 2 เรื่อง มีเหตุมาจากการเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้ยุบสภา ร่าง

รัฐธรรมนูญใหม่และการคุกคามผู้ชุมนุม

จับุบสภาฯ.เห็นด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องการยุบสภานั้นตนเห็นว่า สภาฯชุดนี้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 จนถึงวันนี้มีวาระ 1 ปี 5 เดือน 1 วัน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเกือบ 39 ล้านคน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 51 ล้านคนคิดเป็นจำนวนผู้มีสิทธิ 74.69% ส่วนการเรียกร้องให้ยุบสภาตนเห็นว่า สภาฯผิดอะไรและประชาชนเกือบ 39 ล้านคน ที่เลือกมา มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ สำหรับการเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ตนก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จากประชาชนเกือบ 17 ล้านคน การเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ประชาชนกว่า 17 ล้านคนที่ลงประชามติ รับรู้ด้วยหรือไม่

ส่วนการคุกคามผู้ชุมนุม การชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมาที่ตนได้ไปร้องที่สถานีตำรวจก็ได้ตามเจ้าหน้าที่ว่าผู้ชุมนุมได้ขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะหรือไม่ ก็พบว่าไม่ได้ขอและหลังจากที่ยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณา ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจจากการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีการจับจ้วง แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ไม่ได้ชุมนุมด้วยสิทธิเสรีภาพ

เมื่อถามว่า การมายื่นเพื่อเป็นการปิดกั้นการนัดชุมนุมครั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นหรือไม่ นายสนธิญา กล่าวว่า ถ้าการจัดชุมนุมใหญ่ วันที่ 19 กันยายน ถ้ากระทำการเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย ขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าชุมนุมแล้ววนเวที่มีกระบวนการจับจ้วงหรือเรียกร้องพาดพิงไปถึงสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็จำเป็นต้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เฉลิมแนะวิธีไล่ระชน.มรดกเลือด

ด้าน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้เสนอทางออกประเทศไทยด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แล้วนำรัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้บังคับแล้วยุบสภาเลือกตั้งภายใน 60 วัน ช่วงปลายปี 2563 ตนขอชี้แจงและเสนอหลักการและเหตุผลของการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันที เพื่อเป็นการฝ่าฝืนมรดกเลือดอันจะเป็นการหาทางออกให้ประเทศไทย ดังนั้นผู้สร้างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มุ่งหมายให้ตนเองสืบทอดอำนาจ พร้อมสร้างกลไกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยุ่งยาก ขณะนี้มีการเรียกร้อง 3 ประการ จึงเข้าทางผู้มีอำนาจตามแผนการที่วางไว้ เรียกว่าทุกฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยหรือปลดแอก ล้วนตกหลุมพรางผู้มีอำนาจทันที ที่ว่าตกหลุมพราง เพราะรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลจะพร้อมใจกัน ประกาศว่า เปิดรับ ยินดีปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชน วิธีนี้คือการบล็อกกลไกหรือสร้างเวทีหลุมพรางให้ทุกฝ่ายต้องเดินทางตามวิธีการหรือหมากกลที่ผู้มีอำนาจได้สร้างไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งตนขอเรียกมันคือมรดกเลือด

ต้องคิดนอกกรอบ-ไม่มีนองเลือด

เป็นที่ชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกติกาหรือบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดไว้จะเป็นเพียงปาหี่หรือละครหลอกหลวงเพราะการแก้ไขต้องใช้เวลา 3-4 ปี แล้วผลการแก้ไขก็จะเป็นไปเช่นเดิม ที่ว่ามรดกเลือด เพราะที่สุดแล้วประชาชนจะถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายต้องการเปลี่ยนแปลงกับฝ่ายพิทักษ์รัฐธรรมนูญเดิมและจะเดินไปสู่ความขัดแย้งถึงปะทะกัน แล้วฝ่ายถืออาวุธก็จะออกมาปราบปรามประชาชนอีกรอบ การล้างมรดกเลือดตนจึงเสนอวิธีที่เรียกว่า คิดใหม่หรือคิดนอกกรอบ เพื่อสร้างโอกาสใหม่คือ ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทันที นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาบังคับใช้แทนชั่วคราว แล้วประกาศยุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน โดยการเลือกตั้งใหม่จะเป็นไปตามกติการัฐธรรมนูญปี 2540 จากนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้เสร็จภายใน 120 วัน นี่คือวิธีเดียวที่จะล้างมรดกเลือด เพื่อหาทางออกให้ประเทศไทยโดยหลีกเลี่ยงการปฏิวัติ การนองเลือดและฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเหมือนอดีตที่เคยผ่านมา